

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo về công tác Hội Khuyến học tỉnh

Ngày 16/5/2023, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì cuộc họp **nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo về công tác Hội Khuyến học tỉnh**. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tài chính, Hội Khuyến học tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh báo cáo tình hình hoạt động của Hội trong thời gian qua và công tác Hội trong thời gian đến; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Thời gian qua, hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác tổ chức Hội được củng cố, tăng cường và mở rộng. Số lượng Hội viên ngày càng tăng. Hoạt động công tác Hội ngày càng phong phú, đa dạng, có hiệu quả. Hội đã huy động nhiều kinh phí đóng góp vào Quỹ khuyến học, khuyến tài để cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo học giỏi, có thành tích học tập xuất sắc, kịp thời động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh trên địa bàn tỉnh; chủ động, tích cực phối hợp cùng với các sở, ngành, địa phương triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập”, Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị”, Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập” đã được UBND tỉnh phê duyệt. UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh trong thời gian qua, đồng thời, chia sẻ với những khó khăn của người làm công tác Hội các cấp.

2. UBND tỉnh, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Vì vậy, trong thời gian đến, đề nghị Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần nhiệt huyết, tích cực tham gia cùng với các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh để triển khai có hiệu quả công tác Hội nói chung, nhất là công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thực hiện phong trào học tập suốt đời, xây dựng mô hình công dân học tập.

3. Về các nội dung kiến nghị, đề xuất của Hội Khuyến học tỉnh, tinh thần chung là các cơ quan có liên quan tích cực hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Khuyến học tỉnh hoạt động theo đúng quy định, Điều lệ hoạt động của Hội và đạt kết quả. Đối với một số kiến nghị cụ thể, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

a) Về đẩy mạnh triển khai các Kế hoạch thực hiện: (i) Đề án “Xây dựng xã hội học tập”¹, (ii) Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị”², (iii) Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập”³ giai đoạn 2021-2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt (sau đây gọi tắt là các Kế hoạch thực hiện Đề án, Chương trình), yêu cầu:

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương và Hội Khuyến học chủ động, tích cực tổ chức triển khai các Kế hoạch thực hiện Đề án, Chương trình đã được UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn triển khai thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện ở các địa phương trong tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo; hoàn thành **trước ngày 15/12/2023**.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cụ thể hóa các Kế hoạch thực hiện Đề án, Chương trình đã được UBND tỉnh phê duyệt tại địa phương, trong đó, giao cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, cân đối, bố trí ngân sách địa phương theo phân cấp và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các Kế hoạch của UBND tỉnh và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) **trước ngày 30/6/2023** để theo dõi, chỉ đạo.

b) Về đề xuất hợp nhất Trung tâm Học tập cộng đồng, Nhà văn hóa và thư viện cấp xã thành “Trung tâm văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng”: Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố đánh giá thực trạng, tham khảo kinh nghiệm ở các tỉnh bạn mô hình hợp nhất về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; đồng thời, rà soát, đối chiếu với hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Thông tư 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 để tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước **15/7/2023**.

c) Về tuyên dương, khen thưởng đối với học sinh giỏi cấp quốc gia: Trước mắt, Hội Khuyến học tỉnh huy động các nguồn lực ngoài xã hội để khen thưởng, động viên, khuyến khích các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập.

Về lâu dài, giao Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu cơ chế, chính sách tuyên dương, khen thưởng, động viên đối với học sinh giỏi cấp quốc gia trong quá trình tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết về nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi đối thoại trực tiếp với đại diện cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh (tại Thông báo số 101-TB/VPTU ngày 12/5/2023).

¹ Phê duyệt tại Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh

² Phê duyệt tại Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh

³ Phê duyệt tại Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh

d) Về đưa học sinh đi Nhật Bản theo chương trình ISSHIN-ASAHI: Hội Khuyến học tỉnh có báo cáo cụ thể, gửi UBND tỉnh **trước ngày 30/5/2023** để xem xét, chỉ đạo.

đ) Về vốn đối ứng Học bổng SEEDS: Thực hiện theo Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận Chương trình Học bổng phát triển Giáo dục và Kỹ năng SEEDS (năm học 2022-2023) do Tổ chức Vòng tay Thái Bình tài trợ. Hội Khuyến học tỉnh nghiên cứu, đề xuất cụ thể, gửi Sở Tài chính để xem xét, hướng dẫn thực hiện hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định. Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh kết quả **trước ngày 01/6/2023**.

e) Liên quan đến kinh phí hoạt động của Hội Khuyến học địa phương: Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 174/UBND-NC ngày 13/01/2021 về kinh phí hỗ trợ đối với Hội có tính chất đặc thù cấp huyện, cấp xã; Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm 1, Mục II Thông báo số 241/TB-UBND ngày 16/6/2022 về hỗ trợ phụ cấp cho các Hội có tính chất đặc thù (trong đó có Hội Khuyến học). Giao Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn cụ thể cho UBND các huyện, thị xã, thành phố về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính để thực hiện nội dung này. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 15/6/2023**.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Nội vụ;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX.n

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phùng Tô Long